
 
 

*การประชุมจัดท าแผนการด าเนินงาน สปสช. เทศบาลต าบลหนองบัววง ประจ าปี 2565 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลต าบลหนองบัววง อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัด นครราชสีมา 
ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายเปิดเผย โปร่งใส นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัววง เป็น
ประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงวุฒิจากชุมชน / หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ 
ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้ านหรือชุมชน 
และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลต าบลหนองบัววง 
ประจ าปีงบประมาณ 6565 

 ครั้งที่ 1/ 6565 วันที่  27  เดือน มกราคม  พ .ศ .๕๒6 5 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลต าบลหนองบัววง 

*********************** 

คณะกรรมการผู้มาประชุม  

1. นายบุญศรี  แสนค า            ประธานกรรมการ  (แทน) 
2. นายบงกช  สุขแสงรัตน์                        ที่ปรึกษากองทุนฯ 
3. นายเข็มเพ็ชร  สนุ่นไพบูลย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายสุรมนตรี  ค าด้วง                กรรมการ 
5. นางสาวพนาวัน  ชัยอุดม             กรรมการ 
6. นางวารยา  สิงห์ประเสริฐ                     กรรมการ               
7. นางรัจนา  แพงมา   กรรมการ 
8. นางอ านวย   แย้มไธสง   กรรมการ 
9. นางสุรัตน์  สืบเพ็ชร   กรรมการ 
10. นายชะลอ  ช่างโคตรพะเนา  กรรมการ 
11. นางยุพิน  ปลื้มพันธุ์   กรรมการ 
12. นางรัตนากร  อ่อนท่าลาด   กรรมการ 
13. นางเทพี  ค าด้วง                                กรรมการ 
14. นางประไพร  รอบคอบ   กรรมการ 
15. นางบัวชุม  ท่าพิมาย   กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวนันท์นลิน  ประกอบผล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นายนรากร  เลไธสง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
1. นายแพทย์สุรชัย จิตต์ด ารง                    ที่ปรึกษากองทุนฯ  
2. นายธนบดี  โจทย์กิ่ง                            ที่ปรึกษากองทุนฯ 
3. นายณรงค์  เจริญศรี             ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายกรกฏ  พันธุ์ดี   คณะท างาน 
2. นางสาวดาหวัน  เลิศลิ้ว   คณะท างาน 
3. นางสาวจิตรานุช  กุลกระโทก                 คณะท างาน 
4. นางสาวบุปผชาติ  ยินดี                        คณะท างาน 
5. นายธรรมรัฐ  แสนค า                           คณะท างาน 

/เริ่มประชุม...  

 



เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
นายบุญศรี  แสนค า(แทน) 

ประธานกรรมการ 

 
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม  
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ครั้งที่ 1/ 2565  วันที่  27 มกราคม 2565  
ได้มอบหมายให้ปลัดเทศบาลต าบลหนองบัววงด าเนินการประชุม 

 
นางบัวชุม ท่าพิมาย 

กรรมการและเลขานุการ
กองทุนฯ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  
 

 
นางบัวชุม ท่าพิมาย 

กรรมการและเลขานุการ
กองทุนฯ 

 
        มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 

 
แจ้งวาระการประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ให้กับกรรมการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทราบในเบื้องต้น ดังนี้ 
     - วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     - วาระท่ี 2 วาระรับรองรายงานการประชุม 
                  -ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 
     - วาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
                  3.1 รายงานสถานการณ์เงินกองทุนฯ 
                  3.2 รายงานผลการด าเนินโครงการกองทุนฯ   
                        ปีงบประมาณ 2565 
     - วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
                  4.1 เรื่องเสนอโครงการบริหารจัดการกองทุนฯ 
                        ปีงบประมาณ 2565 
                  4.2 เพ่ิม นายธรรมรัฐ แสนค า เป็นคณะอนุกรรมการ 
                        เลขานุการกองทุนฯ 
     - วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ในการด าเนินการประชุมในครั้งนี้ ในระเบียบวาระที่ 3 จะขอมอบหมายให้ 
นางสาวนันท์นลิน ประกอบผล ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ และในระเบียบ
วาระที่ 4 จะขอมอบหมายให้ นายนรากร เลไธสง ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ  
เป็นผู้ด าเนินการต่อไป เชิญค่ะ 
 
รับรองรายงานการประชุม 
- ครั้งที่ 3/6564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 6564 
 
จากการประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นการประชุมครั้งที่  ของปีงบประมาณ 2564 
ดิฉันขออนุญาตแจ้งให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการ
ประชุมคะ 
 

- รับรอง  
 
 
 

 
/ระเบียบวาระท่ี 3… 

 



 
ระเบียบวาระท่ี 3 

 
นายนรากร เลไธสง 

ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ 
 

น .ส.นันท์นลิน ประกอบผล  
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 

 

เรื่องเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3.1 เรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้รายงาน
งบประมาณครับ 

 
รายงานสถานะการเงินของปีงบประมาณ 2565 ยอดคงเหลือที่ยกมาจาก
ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 223,325.87 บาท ในปีงบประมาณ 2565 
ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองบัววง 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายหัว เป็นเงินจ านวน 199,302.00 บาท 
เทศบาลต าบลหนองบัววงสมทบเพ่ิมเติม 160,000.00 บาท รวมรายรับ
บวกกับยอดท่ียกมา เป็นเงินจ านวน 582,630.87 บาทในปี 2565 นี้เราได้
จัดท าโครงการ กรณีการเกิดโรคระบาดจัดอยู่ในประเภทที่ 5 โดยการ
สนับสนุนโรงพยาบาทสนาม  อ าเภอล าทะเมนชัย ณ วัดสุมังคราราม เป็นเงิน
จ านวน 100,000.00บาท ยอดเงินคงเหลือในการใช้จ่ายปีงบประมาณ 
2565 คงเหลือ  จ านวน 482,630.87 บาท       
 

นายนรากร เลไธสง 
ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ 

 
 
 

นางรัจนา แพงมา 
คณะอนุกรรมการและ

คณะท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลหนองบัววง ในล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญ หน่วยบริการปฐมภูมิ 
ได้รายงานผลการด าเนินงานกองทุนในปีที่ผ่านมาโดยเริ่มจากโรงพยาบาล   
ล าทะเมนชัย เรียนเชิญครับ 

 
ประเภทที่ 1 
จากที่ โรงพยาบาลล าทะเมนชัย ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ จ านวน 7 โครงการ ได้ด าเนินโครงการดังนี้คะ  

     1 . โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและแก้ไขปัญหาโลหิตจางในหญิง
ตั้งครรภ์ จ านวน 18,200บาท 

     2 . โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการ 1000 วันแรกแห่ง
ชีวิต จ านวน 12,000 บาท 

     3 . โครงการเฝ้าระวังในประชาชนสัญญาณเตือนภัยหลอดเลือดหัวใจ 
หลอดเลือดสมองในชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

     4 . โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริม
สุขภาพตนเองของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 15, 000 บาท  

     5 . โครงการรณรงค์สตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปาก
มดลูก จ านวน 18, 000 บาท  

     6 . โครงการเฝ้าระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังในโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง จ านวน 10,000บาท 
      
 
 
 

/7 . โครงการพัฒนา… 



 
 
 
 
 

นางวารยา สิงห์ประเสริฐ 
คณะกรรมการ 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและแกนน าสุขภาพ
ครอบครัวเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ และโรคติดต่อในครัวเรือน                  
จ านวน    23,000 บาท 
    สรุปด าเนินงาน 7 โครงการใช้งบประมาณ 116 ,200. 00 บาท            

 ไม่มีคืนเงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพฯคะ 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไพล ได้ขอรับงบประมาณจ านวน            

5 โครงการ ได้ด าเนินการดังนี้คะ  
     1 . โ คร งการส่ ง เ ส ริ มป้ อ งกันทั นตสุ ขภาพในชุ มชนทุ กกลุ่ ม วั ย  

ปีงบประมาณ 2564 ใช้ไป 11, 700 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนรากร เลไธสง 
ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ 

 

     2 . โครงการโครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง ใช้ไป 10, 700 บาท  

     3 . โครงการคีตะมวยไทยแอโรบิค ปีงบประมาณ 2564 ใช้ไป  
15, 300  บาท  

     4 . โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการ 1000  วัน       
แรกแห่งชีวิต ปีงบประมาณ 2564 ใช้ไป  10 , 400 บาท  

     5 . โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ใช้ไป 7, 700 บาท  
     ด าเนินโครงการ 5  โครงการ ใช้งบประมาณ  55 , 800  บาท ไม่มีคืนเงิน 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯคะ 
 
 ในด้านกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ขออนุมัติงบประมาณจ านวน      

5 โครงการ ได้ด าเนินการดังนี้  
     1 . โครงการการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จ าหน่ายและสะสม

อาหารพื้นที่เทศบาลต าบลหนองบัววง จ านวน 33,400 บาท ได้ด าเนินการ
โดยใช้งบประมาณ 32,550 บาท โครงการ คงเหลืองบคืนกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ   850  บาท  
     หลังจากได้ด าเนินโครงการดัวกล่าวฯไป เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ รั ส โ ค โ รน า  2 019  )COVID-1 9 ) เ กิ ด ขึ้ น ใ น พ้ื น ที่               
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงไม่ได้ด าเนินโครงการในส่วนที่เหลือ เพ่ือ
น างบประมาณไปอนุมัติโครงการป้องกันโรคระบาดต่อไป 
ประเภทที่  2  

     -  การด าเนินงานในส่วนของภาคประชาชน ได้ขอรับงบประมาณ จ านวน 
2 โครงการ  

    1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
ชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 19,800บาท ใช้งบประมาณ 19,800บาท คงเหลือ
0 บาท 

 
 
 
 
 

     2.โครงการตรวจคัดกรองและช่วยเหลือผู้เป็นโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ
และผู้มีปัญหาทางสายตา จ านวน 13,000บาท ใช้งบประมาณ 13,000
บาท คงเหลือ 0 บาท  
 

   /ใช้งบประมาณ… 



        ใช้งบประมาณไป  32,800 บาท ไม่มีคืนเงิน กองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯครับ 
 
ประเภทที่ 3  

     - การด าเนินงานในส่วนนี้ กองการศึกษา เทศบาลต าบลหนองบัววง      
ได้ขอรับงบประมาณ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้  

     1 . โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  /ผู้สูงอายุ /ผู้พิการ  ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อรัสโคโรนา 2019 
)COVID- 19)ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลหนองบัวงง  

     2 . โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและในก่อน
วัยเรียน เทศบาลต าบลหนองบัววง ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท าให้ศูนย์
พัฒนาการเด็กปิดการสอนการสอน 
    สรุปกองการศึกษาไม่ได้ด าเนินงานทั้ง 2  โครงการ  คงเหลืองบคืนกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ จ านวน 37, 070 บาทครับ  
 

 ประเภทที่ 4  
        สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนฯ มีการด าเนินการ    

1  โครงการ คือ  โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  เทศบาลต าบลหนองบัววง  ตั้ งไว้  63 ,160บาท ได้
ด าเนินการโดยใช้งบประมาณ 22,720บาท คงเหลือ 40,440 บาทครับ  
 

 ประเภทที่ 5  
        เพ่ือสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดในพ้ืนที่  ได้อนุมัติ 2  แผนงาน
โครงการ 
     1. โครงการป้องกันและแก้ปัญหาสาธารณูปโภค กรณีเกิดโรคระบาดหรือ
ภัยพิบัติในพื้นที่ จ านวน 5, 000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ  

     2 . โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  )COVID-19) ปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 50,000 บาท ได้ด าเนินการโดยใช้งบประมาณ 42,540 
คงเหลืองบประมาณ 7,460 บาท 
           สรุปการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพปี 2564              

  กองทุนหลักประกันสุ ขภาพเทศบาลต าบลหนองบั ววง  ได้อนุมัติ               
    แผนงานโครงการ จ านวน  23  โครงการ งบประประมาณจ านวน      

475, 330  บาท ด าเนินการส าเร็จ  17  โครงการ ใช้งบประมาณ      
260, 920 บาท งบประมาณคงเหลือท้ังหมด 214 , 710 บาทครับ    
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ระเบียบวาระท่ี 4 

 
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

นางบัวชุม ท่าพิมาย 
เลขานุการกองทุนฯ 

   
นายนรากร เลไธสง 

ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ 
 

 
มติที่ประชุม 

 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 

นายนรากร เลไธสง 
ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ 

ในระเบียบวาระที่ 4. 1  และ  4 . 2   จะขอมอบหมายให้ นายนรากร เลไธสง 
ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ  เป็นผู้ด าเนินการต่อไป เชิญค่ะ  
 
ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอเสนอแผนงานโครงการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองบัววง                
จ านวน 63, 160 บาท  ขอมติที่ประชุมอนุมัติครับ 
 
ทีป่ระชุมลงมติเห็นชอบอนุมัต ิ
 
ระเบียบวาระที่ 4. 2  ขอเพ่ิม นายธรรมรัฐ แสนค า เป็นคณะอนุกรรมการ
เลขานุการกองทุนฯ ขอมติที่ประชุมอนุมัติโดยการยกมือครับ 

 
ที่ประชุมลงมติเห็นชอบอนุมัติ 
 
ขออนุญาตเพ่ิมระเบียบวาระที่ 4. 3  อีกหนึ่งวาระครับ  ขอชี้แจงโครงการ
สนับสนุนการเฝ้าระวัง การป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  )COVID–19   )ปีงบประมาณ  2565  อยู่ในงบประมาณ

ตามประเภทที่  5  )อนุมัติเพ่ิมเติมจากภัยพิบัติฉุกเฉิน   )มีรายละเอียดดังนี้  
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานจัดหาสถานที่ควบคุมกักกัน 
เจ้ าหน้ าที่ อาสาสมัครควบคุมกักกัน  ผู้ ที่ เดินทางมาจาก พ้ืนที่ เสี่ ย ง             
เป็นเงิน 40, 000  บาท ค่าอาหารส าหรับกักกัน ผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง
และผู้มีความเสี่ยงในพื้นท่ี เป็นเงิน 31, 500  บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ควบคุมป้องก ัน เช่นหน้ากากอนามัย น้ ายาฆ่าเชื้อ เจลล้างมือ ชุดตรวจ 

Antigen Test Kit )ATK  )และอุปกรณ์อ่ืนๆ รวมเป็นเงิน  100 , 000  บาท    
               จบ ระเบียบวาระท่ี 4 ครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

 
นายนรากร เลไธสง 

ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ 
 
 

  นายบงกช สุขแสงรัตน์ 
ที่ปรึกษากองทุนฯ 

 
 
 
 

 
วาระที่ 5  เรียนเชิญท้องถิ่นฯอ าเภอล าทะเมนชัยท่าน บงกช สุขแสงรัตน์      
ที่ปรึกษากองทุนฯ ให้ค าแนะค าการด าเนินงานในส่วนท้องถิ่นเราและ         
การด าเนินงานให้ส่วนของเจ้าหน้าที่ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานและคณะกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองบัววงทุกท่านครับ  
     เนื่องจากมีการรายงานการใช้จ่ายปีงบประมาณที่ผ่านมาและในส่วนการ
อนุมัติงบประมาณในแผนงานโครงการที่จะเกิดขึ้นใบปีงบประมาณ 2565 
ขอฝากเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ภายในช่วงเวลาที่ทาง สปสช  .ก าหนดเพ่ือไม่ให้เกิดเงินค้างพอก ซึ่งจะท าให้  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนรากร เลไธสง 
ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ 

 
 

สาธารณสุขอ าเภอ             
ล าทะเมนชัย 

 
 
 
 
 
 

นายนรากร เลไธสง 
ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ 

 
 

 
นางวารยา สิงห์ประเสริฐ 

คณะกรรมการ 

เป็นที่สับสนที่ ไม่ได้น าออกมาใช้ เ พ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชนชนและ           
ท าโครงการในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองบัววง 
    เรื่องท่ีจะขอฝากการแจ้งแนวทางเก่ียวกับกองทุนฯ มีดังนี้ 

     -   สปสช .ได้แจ้งแนวทางการจัดซื้อชุดตรวจ (COVID-19) ATK สามารถ 
ใช้งบประมาณกองทุนฯ ในหมวดที่ 5 จัดซื้อเพ่ือใช้ในการตรวจผู้ที่มี    
           ความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้จ่ายเงิน 
          จากกองทุนฯ จัดท าแผนงานโครงการ 

- เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณการท า HI และ CI สปสช  .ได้แจ้งว่าการ
เบิกจ่ายโรงพยาบาลจะเป็นผู้ด าเนินการ 

- ทางกระทรวงมหาดไทยขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและถือ
ปฎิบัติการทิ้งหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ )COVID-19)     ATK ทิ้งโดยการทิ้ง
ใส่ถุงพลาสติกและหมันปากถุงให้มิดชิดเพ่ือเป็นการป้องกันการระบาดต่อผู้ที่
สัมผัส 

- สุดท้ายนี้ เป็นเรื่องที่ทางจังหวัดนครราชสีมาแจ้งว่า ในส่วนของกอง
สาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ที่ท าการขนขยะจะได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษในทุกๆเดือน แต่ต้องรอหนังสือค าสั่งจากกรมแจ้งมายัง
หน่วยงานเทศบาลต าบลหนองบัววงอีกครั้ง ขอบคุณครับ 
ขอบคุณท่าน บงกช สุขแสงรัตน์ ท้องถิ่นอ าเภอล าทะเมนชัย ที่ได้ให้ค าแนะน า
และให้ข้อมูลความรู้เพ่ิมเติมแก่คณะกรรมการกองทุนฯและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
ขอบคุณครับ ในระเบียบว่าระอ่ืนๆมีท่านใดอยากเสนอแน ะเรื่องใด             
อีกไหมครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานและคณะกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองบัววงทุกท่านคะ ดิฉันเป็น
ตัวแทนจากสาธารณสุขอ าเภอล าทะเมนชัย ขอฝากเรื่องการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 )COVID–19) ทีเ่กิดขึ้นในพ้ืนที่เทศบาลต าบล
หนองบัววง ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพราะยังมีการระบาดอยู่บ่อยครั้งในพ้ืนที่ 
และอีกหนึ่งเรื่องการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในพ้ืนที่โดยการหมั่นฉีดน้ าท าความ
สะอาดถนนและรณรงค์ให้หยุดเผา ขอบคุณคะ  
 
ขอบคุณสาธารณสุขอ าเภอล าทะเมนชัย ที่ได้ให้ค าแนะน าและให้ข้อมูลความรู้ 
ขอบคุณครับ ในล าดับต่อขอเชิญทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไพล    
ชี้แจ้งข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  )COID– 19) 
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ขอเรียนเชิญครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานและคณะกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองบัววงทุกท่านคะ ดิฉันเป็น
ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไพล ขอชี้แจ้งข้อมูลการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  )COVID – 19) ที่เกิดการติดเชื้อ 
ณ หมู่บ้านหนองแวง ต .ไพล มีการติดเชื้อ 1 ครอบครัวจ านวน  4  คน          



  โดยมีญาติจะต่างจังหวัดมาเยี่ยมที่บ้าน และได้มีการระบาดสู่บุคคลที่ใกล้ชิด
อีก 7 คน ปัจจุบันผู้ติดเชื้อท าการรักษาที่โรงพยาบาลล าทะเมนชัย และได้ท า

การปิดการเข้าออกหมู่บ้านดังกล่าวฯ โดยให้กักตัว  14  วัน ทั้งหมู่บ้านรวมทั้ง
โรงเรียน จ านวน 71  คน  52  หลังคาเรือน ทางเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล        
ล าทะเมนชัยได้เข้าไปตรวจหาเชื้อเชิงลุกทุกคนในหมู่บ้าน และยังไม่มีการพบ
ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 )COVID – 19) เพ่ิมเติมคะ และขอขอบคุณทาง
เทศบาลที่ได้ช่วยเหลือถุงยังชีพ ดิฉันมีเรื่องชี้แจ้งเพียงเท่านี้ ขอบคุณคะ     
 

นายนรากร เลไธสง 
ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ 

 

ขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไพล ที่ได้แจ้งข้อมูลการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  )COVID – 19) ในพ้ืนที่เพ่ือที่จะได้ท า
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  )COVID– 19)
ต่อไปครับ ในส่วนของทางโรงพยาบาลล าทะเมนชัยมีขอเสนอแนะและมี
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ไหมครับ ขอเรียนเชิญครับ 
 

นางวารยา สิงห์ประเสริฐ 
คณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 

นายนรากร เลไธสง 
ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายบุญศรี  แสนค า 
ประธานกรรมการ 

กราบเรียนท่านประธานและคณะกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองบัววงทุกท่านคะ ดิฉันเป็น
ตัวแทนจากโรงพยาบาลล าทะเมนชัย ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมให้สรุปรายงานไตร
มาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2564  ว่าคงเหลืองบประมาณเท่าไรและยอ ด
ยกไปปีงบประมาณ 2565  เท่าไรคงเหลืองบประมาณปัจุบันเป็นจ านวน

เท่าไรเพื่อที่จะได้เสนอแนะโครงการในปีงบประมาน 2565 ในระดับต่อไปคะ  
ดิฉันมีเรื่องน าเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณคะ     
 
ขอบคุณโรงพยาบาลล าทะเมนชัย ที่ได้ให้ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมทางด้านกอง
สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม จะน าขอเสนอแนะดังกล่าวฯปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้นไปครับ ขอบคุณครับ ในระดับต่อไปเป็นส่วนของทางด้านกองสาธารณะ
สุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2565  ในการประชุม
ครั้งต่อไป จะเป็นการประชุมคณะอนุกรรมการคัดกรองแผนงานโครงการ ให้

เสนอแผนงานโครงการเพื่อจัดสรรค์งบประมาณปี 2565  ให้แก่หน่วยงาน ให้
แล้วเสร็จเพ่ือที่จะได้ด าเนินงานโครงการต่างๆในระดับต่อไปครับ  และขอ
อนุญาติแจ้งชี้เ พ่ิมเติม ณ ปัจจุบันนี้งบประมาณโครงการคงเหลือทั้งสิ้น   
จ านวน 482,630. 87 บาทครับ  
        ในระเบียบว่าระอ่ืนฯมีท่านใดอยากเสนอแนะเรื่องใดอีกไหมครับ ถ้าไม่
มีแล้วผมขอจบระเบียบวาระที่ 5 ครับ  ในล าดับต่อไปขอเรียนเชิญประธาน
กรรมการ ท่านบุญศรี  แสนค า กล่าวปิดวาระการประชุมครั้งนี้ ขอเรียน
เชิญครั[ 
ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขออ านาจคุณ
พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก  จงดลบันดาลให้ทุกท่านจงมีแต่
ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนา สุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวง     
กะผมขอปิดประชุมครับ 

/)ลงชื่อ)...  



   
                                                   )ลงชื่อ )                                  จดบันทึก 

                                                       
                                                      )นายธรรมรัฐ  แสนค า) 

                                                                    คณะท างาน 
 

 
)ลงชื่อ)      ผู้ตรวจ 

)นายนรากร  เลไธสง) 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ 

 
 

)ลงชื่อ)      ผู้ตรวจ 
)นางบัวชุม  ท่าพิมาย) 

เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 
 

                                                   )ลงชื่อ)  
)นายชยกฤต ยินดีสุข) 

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

                                                         
                                
            
 

)ลงชื่อ)           ผู้จดบันทึก 


